

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng 2024

09:29 02/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Tháng 9/2024, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam 2024. Với nhiều hoạt động thú vị liên quan đến các chủ đề sức khỏe, tập luyện và thể chất, chương trình đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia.



Sự kiện hướng đến mục tiêu cung cấp cho người tham gia những kiến thức cần thiết về dinh dưỡng và vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe và hạnh phúc, đồng thời khuyến khích mọi người thực hành các thói quen sống năng động lành mạnh. Thông qua phần thi trắc nghiệm kiến thức và thi vận động với sự tham gia của 20 đội, ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam còn giúp nhiều người quan tâm hơn về vai trò của những người có cùng mục tiêu có thể hỗ trợ và động viên lẫn nhau đạt được các mục tiêu dài hạn về sức khỏe và thể chất.



Giây phút đếm ngược khai mạc ngày Dinh dưỡng cộng đồng tại Hà Nội 2024.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia - một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất cho biết: “Việc tiếp tục tài trợ cho ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam một lần nữa cho thấy Herbalife luôn cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các sáng kiến và nền tảng về sức khỏe và thể chất khuyến khích lối sống lành mạnh kết hợp với dinh dưỡng cân bằng trên toàn quốc. Đây là một phần trong mục tiêu dài hạn của chúng tôi nhằm giúp người Việt sống khỏe mạnh hơn và đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe”.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng ban Tổ chức, cho biết: "chương trình ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội lần này hưởng ứng chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô, khỏe để bảo vệ Tổ quốc”. Hai mươi đội tham gia với các tiết mục trẻ trung sôi động đã thu hút số lượng lớn người dân trên phố đi bộ đến thưởng thức, cổ vũ. Nhiều người có cơ hội đến các quầy tư vấn để được chia sẻ các kiến thức dinh dưỡng bổ ích, đồng thời được các chuyên gia trực tiếp khám, tư vấn miễn phí”.



Quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do bão Yagi tại sự kiện.

Tại sự kiện, lãnh đạo Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống và Herbalife Việt Nam đã cùng nhau kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi và lũ lụt tại miền Bắc. Chương trình vận động này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ những người có mặt tại sự kiện bao gồm hai mươi đội tham gia thi đấu, khách mời, khách tham quan và các Thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam.



Ban tổ chức tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho người tham gia.

Tại sự kiện ngày Dinh dưỡng cộng đồng 2024, hơn 1.000 người tham gia đã có cơ hội được tư vấn về dinh dưỡng và vận động phù hợp cho từng cá nhân bởi các chuyên gia đầu ngành. Bên cạnh việc được tư vấn về dinh dưỡng và vận động, nhiều người còn được tham gia các hoạt động giúp tăng cường kiến thức về dinh dưỡng và vận động, trong đó có cuộc thi rất thú vị với 20 đội cùng nhau tham gia phân thi về kiến thức dinh dưỡng và phân thi vận động với các tiết mục như nhảy aerobic, thể dục nhịp điệu, nhảy Zumba, và thể dục dụng cụ. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 16 giải Khuyến khích, 1 giải Ba, 1 giải Nhì, 1 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt cho các đội chơi có màn trình diễn xuất sắc và ấn tượng nhất.



Đội đạt giải Nhì tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam 2024.

Trước những mất mát mà miền Bắc phải gánh chịu từ sự tàn phá khốc liệt của của bão Yagi, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam đã ủng hộ 2 tỷ, đồng thời các thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đã đóng góp 857.000.000 VNĐ chia sẻ với đồng bào miền Bắc khắc phục khó khăn sau bão.



Đại diện Herbalife Việt Nam trao số tiền đóng góp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Việc đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ phù hợp với truyền thống tương thân, tương ái của người Việt Nam và là một phần trong cam kết lâu dài của Herbalife trong việc hỗ trợ những cộng đồng gặp khó khăn và những người cần sự giúp đỡ”, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết. “Chúng tôi hy vọng những nỗ lực chung của chính phủ, các tổ chức và cá nhân trên khắp mọi miền đất nước sẽ góp phần giúp đồng bào tại các khu vực bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”, ông Thắng cho biết thêm.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/herbalife-viet-nam-dong-hanh-cung-bao-suc-khoe-va-doi-song-to-chuc-ngay-dinh-duong-cong-dong-khuyen-khich-loi-song-nang-dong-lanh-manh-viet-nam>